



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 9 เมษายน 2562
 สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์เดลินิวส์ ไทยรัฐ ออนไลน์ มติชนออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ	<p>สถานการณ์ฝุ่น-หมอกควัน</p> <p>-เสนอข่าว นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ วันที่ 8 เม.ย. ค่าฝุ่นละอองส่วนใหญ่ลดลง คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง - มีผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ ทดสอบเครื่องดูดอากาศยักษ์ ซึ่งประดิษฐ์โดยทีม ERIG สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 และ PM 10 ในรัศมี 3 ตร.กม. ลดค่าฝุ่นละอองลงได้ถึง 50% มีต้นทุนประมาณ 5 แสนบาท</p>
มติชน ไทยโพสต์ คมชัดลึก ไทยรัฐ ผู้จัดการรายวัน เดลินิวส์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์ประชาชาติ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์mthai Newtv โลกวันนี้ออนไลน์ บ้านเมืองออนไลน์ Chiangmainews สปริงนิวส์ มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ ไทยรัฐ คมชัดลึก	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายนิยม เต็มศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า การเข้าตรวจสอบมูลนิธิต่างๆ พบว่ามีการนำสารสกัดจากกัญชามาแจกให้กับประชาชนจริง เจ้าหน้าที่จึงได้สร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชนว่ากัญชายังคงเป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย การผลิต จำหน่าย ครอบครอง ต้องได้รับอนุญาต ประชาชนทั่วไปไม่สามารถปลูกกัญชาเองได้ การดำเนินการใดๆ หากไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นความผิดตามกฎหมาย ซึ่งหากเจ้าพนักงานไม่ดำเนินการจะเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ผู้มีไว้ในครอบครองต้องปฏิบัติตามที่เงื่อนไขกำหนด โดยในกรุงเทพฯ ยื่นขออนุญาตได้ที่ อย. ต่างจังหวัดยื่นขออนุญาตได้ที่สสจ. และขณะนี้มีเพียงองค์กรของรัฐ 2 หน่วยงาน ที่ได้รับอนุญาตในการผลิต คือ องค์การเภสัชกรรม และกรมการแพทย์แผนไทยฯ ป.ป.ส. จะเร่งสร้างการรับรู้และความกับประชาชนมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติต่อไป</p> <p>ด้านมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และมูลนิธิชีววิถี ได้รวบรวมเงินบริจาคจากประชาชน เพื่อขอยื่นประกันตัวต่อศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันอังคารที่ 9 เม.ย. 2562 และเชิญชวนประชาชน ผู้ป่วยที่ต้องการเข้าถึงยาและทุกพรรคการเมืองที่ประกาศนโยบายสนับสนุนกัญชาเพื่อการแพทย์ ร่วมให้กำลังใจและร่วมเป็นสักขีพยานการขอประกันตัว พร้อมขอบคุณ นายอนุทิน ชาญวีรกูล พรรคภูมิใจไทย ที่สนับสนุนการประกันตัว ซึ่งยอดการบริจาคที่รวบรวมได้ขณะนี้เกิน 500,000 บาท ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำหนดแล้ว</p> <p>-เสนอข่าว ที่วัดป่าวิจิตรธรรม ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร มีผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคอื่น ๆ ที่ไม่ทราบข่าวว่าทางวัดและเครือข่ายของนายเดชา ศิริภัทร หยุดแจกน้ำมันกัญชา มารอรับน้ำมันกัญชา หลายร้อยคน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สาโรจน์ มะรุมดี นพ.สสจ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า อย.ได้โทรศัพท์มาสอบถามเกี่ยวกับกรณีของมูลนิธิดังกล่าวที่มีการขออนุญาตหรือไม่ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ายังไม่มีมีการขออนุญาตแต่อย่างใด จึงถือว่าผิดกฎหมาย</p> <p>-เสนอข่าว นายเกิดผล แก้วเกิด ทนายชื่อดัง กล่าวถึงกรณีนายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ และนายพรชัย ชูเลิศ เจ้าหน้าที่มูลนิธิข้าวขวัญ ถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันผลิตกัญชาและร่วมกันครอบครองกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาต ว่าระหว่างที่ครอบครองกัญชา ได้มีกฎหมายนิรโทษกรรมให้ผู้ครอบครองกัญชา ขออนุญาตปลูก ครอบครองกัญชา เพื่อทางการแพทย์ได้ แม้ทั้ง 2 คนจะยังไม่ได้ออกขออนุญาตหรือเข้าเงื่อนไข แต่ประกาศสธ. เรื่องการแจ้งการมีไว้ในครอบครองกัญชา สำหรับผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 26/5 และบุคคลอื่นที่มีผู้ป่วย ตามมาตรา 22(2) ก่อนพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ใช้บังคับ ทำให้ไม่ต้องรับโทษ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า วันที่ 1-5 เม.ย. 2562 มีผู้สอบถามสายด่วนอย. 697 ราย หมายเลขโทรศัพท์ของกองควบคุมวัตถุเสพติด 40 ราย และ Counter Service 4 ราย คำถามส่วนใหญ่เกี่ยวกับการปลูก รายละเอียดของการนิรโทษ การนำเข้า และการส่งออก เป็นต้น มีผู้ป่วยมาแจ้งครอบครองกัญชา 285 ราย และผู้ประกอบการวิชาชีพ 2 ราย รวมถึงแต่เปิดรับแจ้ง 27 ก.พ. 2562 ถึงปัจจุบัน มีผู้แจ้งครอบครองกัญชาแล้ว 814 ราย</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า วันที่ 1-5 เม.ย. 2562 มีผู้สอบถามสายด่วนอย. 697 ราย หมายเลขโทรศัพท์ของกองควบคุมวัตถุเสพติด 40 ราย และ Counter Service 4 ราย คำถามส่วนใหญ่เกี่ยวกับการปลูก รายละเอียดของการนิรโทษ การนำเข้า และการส่งออก เป็นต้น มีผู้ป่วยมาแจ้งครอบครองกัญชา 285 ราย และผู้ประกอบการวิชาชีพ 2 ราย รวมถึงแต่เปิดรับแจ้ง 27 ก.พ. 2562 ถึงปัจจุบัน มีผู้แจ้งครอบครองกัญชาแล้ว 814 ราย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>มติชนออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p>	<p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า สิ่งที่มีมูลนิธิฯ และนายเดชา ศิริภัทร ทำเป็นประโยชน์กับผู้ป่วย มีการสอนวิธีปฏิบัติตัว สอนใช้กัญชาอย่างถูกวิธี กระบวนการดังกล่าวเป็นข้อบกพร่องของ อย. และ ป.ป.ส. การบุกจับแล้วบอกว่าผิดกฎหมายถือเป็นการกั้นกั๊ว หรือเป็นเพราะต้องการให้กัญชาที่ใช้อยู่ใช้ไม่ได้ ต้องใช้กัญชาที่สั่งจากต่างประเทศ เพราะขณะนี้บริษัทนายทุนเข้าไปปลูกกัญชาที่ประเทศเพื่อนบ้านมากมาย ช่วงนี้จนถึงวันที่ 19 พ.ค. เป็นช่วงนิรโทษกรรม ถึงถูกส่งตัวไปที่ศาลก็ต้องจำหน่วยคดี นายเดชาหรือผู้ใดที่ถูกจับ ต้องไปฟ้องศาลอาญาคดีทุจริต ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ</p> <p>-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า อย.ไม่มีความเข้าใจในเรื่องกัญชา ไม่ได้ทำตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล ตามพ.ร.บ.ยาเสพติด ซึ่งต้องให้มีการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้อย่างเต็มที่ ในช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา มีการศึกษาสถานการณ์ของการใช้กัญชาในประเทศผ่านคณะกรรมการหลายชุด กระบวนการที่ อย.และป.ป.ส.ต้องเตรียมการก่อนหน้าที่จะมีการออกกฎหมายต่าง ๆ คือ ทำให้มีกลไกที่เอื้ออำนวยให้บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ป่วยและเป็นผู้เพาะปลูกและสกัด ทั้งที่เป็นรายเดี่ยว รายย่อย หรือชมรม มีความสะดวกและทำได้โดยถูกกฎหมาย</p> <p>-เสนอข่าว เพจลุงเนวิน ของ นายเนวิน ชิดชอบ ได้โพสต์ข้อความว่า ขณะที่เจ้าหน้าที่ไทย กำลังกวาดล้าง สกัดกั้นการปลูก ศึกษา วิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์และรักษาผู้ป่วย อย่างเข้มข้น ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์มีการจำหน่ายเครื่องดื่มผสมกัญชาในร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไปอย่างเปิดเผย และได้รับความนิยมไม่น้อยกว่าเครื่องดื่มอื่น ๆ นี่คือนตัวอย่างสินค้าที่คนไทยทำได้และมีตลาดรองรับ อยู่ที่เราจะเลือกที่จะเป็นผู้ผลิตเพื่อจำหน่าย หรือจะเป็นผู้ซื้อ ผู้บริโภค และต้องจ่ายเงิน กัญชาเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเป็นโอกาสใหม่ของคนไทย ศึกษาวิทยาการอาหารและเครื่องดื่มได้ ที่งานพันธุกรรม 19-21 เม.ย. 2562</p>
<p>มติชน แนวนหน้า</p> <p>เดลินิวส์</p> <p>มติชน</p> <p>แนวนหน้า</p>	<p>เทศกาลสงกรานต์</p> <p>-เสนอข่าว พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกก.กลาโหม เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และรมว.กลาโหม ย้ำให้ทุกส่วนราชการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายโทษสูงสุดกับเมาแล้วขับ ขับเร็วและประมาท พร้อมทั้งให้ตรวจสอบความพร้อมมาตรการต่าง ๆ ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว การช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ และมาตรการบริหารจัดการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและปลอดภัย โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงผู้ดื่มมอเตอรไซค์ รวมทั้งพื้นที่จังหวัดและชุมชนที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงทุกปี</p> <p>-นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจงให้อปท.ทั่วประเทศ รณรงค์ให้เทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลแห่งความสุข ปลอดภัย ปลอดภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ อสม. อปพร. ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท เข้มงวดในการรับผู้เข้าพัก โดยเฉพาะผู้เข้าพักที่เป็นเยาวชน เพื่อป้องกันการมั่วสุม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ประธานคณะทำงานป้องกันอุบัติเหตุจากระดับจังหวัด สสส. กล่าวว่า ประเทศไทยมีอาเโผลเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 283 อาเโผล ในช่วงเทศกาลสำคัญต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นทั้งประเทศ หากคนไทยดื่มมอเตอรไซค์ใส่หมวกกันน็อกทุกคน การเสียชีวิตบนท้องถนนจะลดลงถึงปีละ 5,000 คน</p> <p>-นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร รองประธานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจากระดับจังหวัด กล่าวว่า การลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนทั้งประเทศได้ทุกจังหวัดต้องมีเป้าหมายลดการบาดเจ็บเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ โดยอาศัยการกำหนดนโยบายจากส่วนกลาง ประกอบกับการบังคับกฎหมายอย่างเข้มข้น เช่น การบังคับสวมหมวกนิรภัย การควบคุมความเร็ว การออกแบบเลนรถจักรยานยนต์ให้ครอบคลุม การบังคับให้ทำใบอนุญาตขับขี่ การบังคับตรวจสภาพรถ</p> <p>น.ส.รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภิน ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส. กล่าวว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ คือ สภาพถนนเปียกที่ส่งผลให้รถมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุมากกว่าช่วงเวลาที่ปกติ ซึ่งการสวมหมวกนิรภัยจะช่วยลดแรงกระแทกที่จะเกิดขึ้นกับศีรษะได้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา นพ.สสจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์บูรณาการล้างส้วมพร้อมกันต้อนรับสงกรานต์ และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่สถานีขนส่ง จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3</p> <p>-เสนอข่าว รพ.แหลมฉบัง สมาคมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือ จ.ตราด และกู้ภัยหลักเกาะ จ.ตราด ร่วมฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ เตรียมรับมืออุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ที่บริเวณ 3 แยกดินแดง ถ.แหลมฉบัง-บางกระดาน ต.คลองใหญ่ อ.แหลมฉบัง จ.ตราด โดยจำลองสถานการณ์อุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์พุ่งข้าง มีผู้บาดเจ็บ 12 ราย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	<p>พ.ร.บ.นิวเคลียร์</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.วิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้วันที่ 4 มิ.ย. หลังจากนั้น สำนักงานฯ และหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากสธ. ต้องจัดทำกฎกระทรวงให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน โดยมีหลักการสำคัญ คือ 1.ให้รมว.สธ.เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย ร่วมกับ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ มีอำนาจในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวง 2.เพิ่มกลไกการกำกับดูแล เครื่องกำเนิดรังสี โดยระบบการแจ้งการครอบครองที่ออกแบบมาเฉพาะ สำหรับใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์และเพื่อใช้งานในสถานพยาบาล และเครื่องกำเนิดรังสีอื่นที่ไม่มีอันตรายร้ายแรงต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม 3.แก้ไข หลักเกณฑ์การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 4.แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มระบบการแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี</p>
มติชน	<p>การประชุม WHA</p> <p>-เสนอข่าว ชาวจีนในประเทศไทยเรียกร้องต่อรัฐบาลไทยและนานาประเทศ ให้การสนับสนุนได้ทวนเข้าร่วมประชุม WHA ครั้งที่ 72 ในวันที่ 20 - 28 พ.ค. 2562 ในฐานะผู้สังเกตการณ์ ด้วยเหตุผล 1.การที่ได้ทวนไม่สามารถร่วมเข้าประชุมใหญ่ WHA ตลอดจนกิจกรรมของ WHO ทำให้ได้ทวนได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์และสาธารณสุขล่าช้า และไม่สมบูรณ์ กลายเป็นช่องโหว่ของความปลอดภัยด้านสาธารณสุขของโลก เนื่องจากได้ทวนเป็นจุดสำคัญของ ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก 2.ได้ทวนเป็นดินแดนที่มีระบบการประกันสุขภาพถ้วนหน้าแห่งแรกของเอเชีย มีประชากรชำระเบี้ยประกันในอัตราที่สูง สามารถแบ่งปันประสบการณ์กับประเทศสมาชิก WHO 3.ได้ทวนเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือแก่นานาชาติ โดยมีระบบป้องกันโรคที่สมบูรณ์แบบในการป้องกันโรคระบาดอีโบล่า โรคไข้เลือดออกและไข้ซิกา 4.การประชุมคัดเลือกสายพันธุ์วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่กรุงปักกิ่งเมื่อปี 2019 ได้ทวนเคยยื่นใบสมัครเข้าร่วมการประชุม แต่ WHO ส่งจดหมายเชิญประชุมล่าช้า 5.ธรรมนูญของ WHO ระบุว่า สุขอนามัยเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานโดยไม่มี ความแตกต่างของเผ่าพันธุ์ ซึ่งได้ทวนยินดีที่จะมีส่วนร่วมใน WHO ตามหลักสิทธิมนุษยชนและยินดีที่จะสร้าง คุณประโยชน์ต่อองค์กรนี้</p>
ไทยรัฐ มติชน เว็บช่อง 3 เว็บไทยรัฐ คมชัดลึก เดลินิวส์ บางกอกบิซ นิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ เว็บ mthai, เว็บ newtv สปริงนิวส์, เว็บ kapook	<p>คดีคัลยกรรมเฟซออฟ</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.เซปิง ไชยศาสตร์ แกลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีถูกกล่าวหาข้อกล่าวหาว่า โครงการเฟซออฟ บาย ดร.เซปิง ตั้งขึ้นเพื่อให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะมีความรู้เรื่องคัลยกรรม หรือผู้ที่ต้องการ ทำคัลยกรรมใหม่ หรือแก้ไขที่เคยผิดพลาดจากที่ จากนั้นจะแนะนำให้ไปทำคัลยกรรมกับรพ.ที่ได้มาตรฐาน ยืนยันว่า ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับรพ. ส่วนประเด็นทำคัลยกรรมแล้วไม่สวยขึ้นกับแต่ละบุคคล หลังจากนี้จะรวบรวมข้อมูล หลักฐานเพื่อฟ้องกลับหมิ่นประมาท</p>
เพจ Drama addict	<p>อาหารเสริมผิดกฎหมาย</p> <p>-โพสต์ข้อความและภาพ ระบุว่า อย.ฝากเตือนอาหารเสริมยี่ห้อ aural plus โฆษณาชวนเชื่อรักษาอาการหูดหรือหูด เลื่อมได้ เป็นอาหารเสริมเถื่อน ไม่มีการขึ้นทะเบียนในไทย ไม่มีการจดแจ้งผู้ประกอบการ ไม่มีตัวแทนจำหน่าย และขาย ราคาสูง</p>
เว็บสยามรัฐ เว็บ 77kaoded INN ช่อง one31 บางกอกโพสต์ เว็บ sanook, kapook เว็บแนวหน้า เว็บช่อง3	<p>นวดน้ำมันเสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว Mr.Yicente Fern Andez อายุ 67 ปี ชาวสเปน เสียชีวิตหลังไปรับบริการนวดน้ำมันที่ ร้านโลตัส มาสซาช ถ.พญาภิบาล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยหมอนวดนวดท้องประมาณ 15 นาที ผู้เสียชีวิตเกิดอาการช็อกกะทันหัน คาดว่า น่าจะเกิดจากโรคประจำตัว</p>
มติชน	<p>รางวัลบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง</p> <p>-เสนอข่าว หน่วยงานที่ได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากนายกรัฐมนตรีนั่ง 28 หน่วยงาน 34 รางวัล โดยมีกรมควบคุมโรค กรม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	อนามัย และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับรางวัลด้วย
<p>มติชน ไทยรัฐ คมชัดลึก</p> <p>สยามรัฐ</p>	<p>โรคหน้าร้อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงฤดูร้อนมีโรคและภัยสุขภาพที่มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.โรคและภัยสุขภาพที่เกิดจากอากาศร้อนโดยตรง ได้แก่ โรคฮีทสโตรก พบได้บ่อยในผู้ที่ทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน 2.โรคและภัยสุขภาพที่เป็นผลจากอากาศร้อน ได้แก่ ปัญหาหมอกควัน 3.โรคติดต่อ ได้แก่ โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ ขอให้ยึดหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ อาหารที่ปรุงประกอบไว้นานต้องอุ่นให้ร้อนก่อนกินทุกครั้ง และหากมีกลิ่น รส หรือลักษณะเปลี่ยนไปไม่ควรกินต่อ 4.โรคติดต่อที่มีรายงานการระบาดอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โรคไข้เลือดออก และโรคพิษสุนัขบ้า และ 5.ภัยสุขภาพในช่วงฤดูร้อน ได้แก่ จมูกน้ำ กรมฯ ได้จัดทำประกาศแจ้งเตือนไปยังสสจ. สดร. 12 แห่ง และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ การควบคุมโรคในกรณีมีการระบาดของโรคติดต่อ และการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ความรู้แก่ประชาชน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ช่วงอากาศร้อนมีความเสี่ยงเกิดโรคและภัยสุขภาพ คือ 1.เสี่ยงต่อภาวะอ้วนและโรคเบาหวาน ถ้ามีพฤติกรรมในการดื่มน้ำหวาน น้ำอัดลม ขนมหวาน และผลไม้รสหวานจัดเป็นประจำ 2.เสี่ยงไฟไหม้จากการเปิดพัดลมทิ้งไว้นานๆ ลืมปิดก่อนออกจากบ้าน 3.เสี่ยงเด็กจมน้ำจากการแอบไปเล่นน้ำตามลำพัง 4.เสี่ยงเกิดโรคท้องร่วง อาหารเป็นพิษ ติดเชื้อ จากการรับประทานอาหารปรุงไม่สุก อาหารสกปรก ทุบๆ ไม่สะอาด และ 5.เสี่ยงมีปัญหาคระกบกระทั้งจากการใช้อารมณ์</p> <p>นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ ผอ.กองสุขศึกษา กล่าวว่า ประชาชนควรนำหลักสุขบัญญัติมาปฏิบัติ ดังนี้ 1.ดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำหวาน อย่างน้อยวันละ 8 แก้ว 2.ระมัดระวังอุบัติเหตุจากไฟไหม้ด้วยการตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 3.ระมัดระวังเด็กจมน้ำ ดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิดในช่วงปิดเทอม 4.เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ และ 5.ฝึกฝนการใช้สติควบคุมอารมณ์</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงข่าวเด็กหญิงเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก สายพันธุ์ใหม่ใน จ.ฉะเชิงเทรา ว่า ผู้เสียชีวิตรายดังกล่าวเบื้องต้นพบป่วยไข้เลือดออกจริง โดยมีปัจจัยเสี่ยงสำคัญคือ มีโรคประจำตัวเป็นโรคแพ้ภูมิคุ้มกันตนเองและอ้วน แต่ไม่ได้เสียชีวิตจากไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ ปัจจุบันแถบอาเซียนพบโรคไข้เลือดออกได้ 4 สายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์รุนแรงไม่แตกต่างกันมาก ผู้ป่วยที่ติดเชื้อครั้งแรกอาการมักไม่รุนแรง แต่อาการจะรุนแรงขึ้นเมื่อติดเชื้อครั้งที่ 2 ด้วยสายพันธุ์ที่ต่างไป จะทำให้มีภาวะเลือดออกและช็อกได้ สำหรับสถานการณ์ไข้เลือดออกในไทย ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 1 เม.ย. 2562 พบผู้ป่วยสะสม 13,677 ราย เสียชีวิต 15 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 15-24 ปี รองลงมา 10-14 ปี และ 7-9 ปี ตามลำดับ</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>มาตรการลดอุบัติเหตุจากรถ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการขับขี่ปลอดภัย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์ เพื่อพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้อุบัติเหตุจากรถทุกกรณีที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือมีทรัพย์สินเสียหาย ผู้ขับขี่ทั้ง 2 ฝ่ายต้องถูกตรวจแอลกอฮอล์ หากสามารถตรวจทางลมหายใจได้ให้ตำรวจดำเนินการ แต่ถ้าไม่สามารถตรวจทางลมหายใจได้ ให้ส่งไปเจาะเลือดที่รพ.เพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กว่า 69 ล้านบาท จากสถิติการตรวจ โดยตั้งแต่ 17 ธ.ค. 2561-31 มี.ค. 2562 มีผลการตรวจ 1,873 ตัวอย่าง พบว่า ผู้บาดเจ็บกว่า 62% มีแอลกอฮอล์ในเลือด และเกินกว่ากฎหมายกำหนด 58% โดยกลุ่มที่เกินกว่ากฎหมายกำหนด มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงตั้งแต่ 100 MG% ขึ้นไป มากถึง 90% และมีตั้งแต่ 150 MG% ขึ้นไป 41%</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>คลินิกนมแม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า นมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารก องค์การอนามัยโลกแนะนำให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน หลังจากนั้นให้อาหารเสริมตามวัยร่วมกับนมแม่ต่อไปจนทารกอายุครบ 1 ปี การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งทารกและผู้เป็นแม่โดยจะช่วยป้องกันโรคท้องร่วงและปอดบวม ซึ่งเป็น 2 สาเหตุหลักของการเสียชีวิตในทารก ขณะที่แม่ที่ให้นมลูกกินนมจะมีความเสี่ยง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เป็นมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่</p> <p>นพ.สมบูรณ์ ทศบวร ผอ.รพ.นพรัตนราชธานี กล่าวว่า รพ.ได้จัดตั้งคลินิกนมแม่เพื่อให้บริการแม่่มือใหม่หรือแม่ที่มีปัญหาการให้นมลูก เน้นสอนการให้นมลูกและช่วยแก้ปัญหาการให้นมลูก นอกจากนี้ ยังให้คำปรึกษาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เช่น ฝึกทักษะในการให้นมลูก การนวดเต้านม จนถึงให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ 0-2517-4270-9 ต่อ 1486 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.</p>
มติชน	<p>ตรวจเยี่ยมรพ.สระแก้ว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการสธ. เขตฯ 6 ร่วมกับ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. และคกก.มูลนิธิรพ. ตรวจเยี่ยมศูนย์ตรวจสุขภาพและบริการชาวต่างชาติ รพ.สระแก้ว โดยองคมนตรีได้ชื่นชมการพัฒนาาระบบบริหารจัดการศูนย์ตรวจสุขภาพและบริการชาวต่างชาติ ให้บริการแบบ One Stop Service แก่ข้าราชการ ผู้ประกันตน ชาวต่างชาติ และประชาชนที่ต้องการตรวจสุขภาพประจำปี มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารกับผู้รับบริการด้วยภาษาต่างประเทศได้ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการติดต่อประสานงานที่สะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาบริการทางการแพทย์ระดับสูง เช่น การตรวจรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ ตรวจรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพโรคระบบประสาท เช่น โรคหลอดเลือดสมอง การให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบผู้ป่วยนอกด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย สามารถช่วยแพทย์ตรวจวินิจฉัยโรคได้แม่นยำขึ้น</p>
ไทยโพสต์	<p>ธนาคารกายอุปกรณ์</p> <p>-เสนอข่าว กรมสุขภาพจิต ร่วมกับสโมสรโรตารี จ.นครราชสีมาและอุตรดิตถ์ มอบรถเข็นนั่ง 6 ชนิดพิเศษ เช่น รถเข็นเด็กสมองพิการ ปรับระดับปรับเอนได้ รถเข็นผู้ใหญ่ที่ป่วยติดเตียง รถเข็นเด็กอ่อนที่กล้ามเนื้ออ่อนแรง และอุปกรณ์การแพทย์นำเข้าจากอเมริกา ไอร์แลนด์ และเยอรมนี ให้คนพิการใน จ.นครราชสีมา 173 คน รวม 307 ชิ้น มูลค่า 3.7 ล้านบาทเศษ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งเร่งผลักดันตั้งธนาคารกายอุปกรณ์เพื่อเป็นศูนย์กลางบริหารจัดการแลกเปลี่ยนรถเข็นนั่งและอุปกรณ์ที่ใช้กับคนพิการ และมีศูนย์ซ่อมอุปกรณ์ผู้พิการโดยเฉพาะครอบคลุมทุกภูมิภาค โดยกรมฯ สนับสนุนอะไหล่และวิชาการความรู้ เริ่มที่ จ.สงขลาแห่งแรก</p>
คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ	<p>กิจกรรมเปิดบ้านศรีธัญญา</p> <p>-เสนอบทความ คนไทยจำนวนมากยังมีอคติกับการเข้ารับการรักษาโรคทางจิต มีการตีตราผู้ป่วยจิตเวช รพ.ศรีธัญญา จึงจัดกิจกรรมเปิดบ้าน A Day in the Life : หนึ่งวันกับศรีธัญญา ที่คุณจะได้ และกล้าออกไปบอกใครๆ ว่า #IAmFrom ศรีธัญญา มุ่งหวังให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อ รพ.จิตเวชและผู้ป่วย โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ระบุว่า ต้องสร้างการรับรู้ใหม่ให้เข้าใจว่าการรักษา รพ.ทางจิตไม่ใช่สิ่งน่าอาย ผู้ป่วยจิตเวชสามารถรักษาให้หายและกลับคืนสู่สังคม ประกอบอาชีพ ใช้ชีวิตได้เช่นเดียวกับคนปกติ อยากรให้ รพ.จิตเวชเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสังคม</p>
มติชน	<p>รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรพล อริยปิณฑิน นพ.สสจ.สมุทรสาคร จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก “Big Cleaning Day” โดยมีเจ้าหน้าที่ออกทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ให้ความรู้ประชาชน หลัง จ.สมุทรสาครมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 300 ราย สูงเป็นลำดับที่ 2 ของประเทศ</p>
เดลินิวส์	<p>ปัญหาการตั้งครกในวัยรุ่น</p> <p>-เสนอข่าว นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผวจ.เพชรบุรี กล่าวว่า จ.เพชรบุรี ได้เร่งระดมความคิด ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศศึกษา สอนให้เด็กมีการเรียนรู้เพศสัมพันธ์ โดยใช้ช่องทางสื่อบุคคลและสื่อประชาสัมพันธ์ ดึงเด็กรุ่นใหม่ผลิตคลิปวิดีโอ คัดคำขวัญโฆษณาป้องกันการทำแท้งก่อนวัย ซึ่งสถาบันการศึกษาจะเป็นหน่วยงานหลัก โดยจะจัดทำโครงการประกวดและมอบรางวัลแก่ทีมที่ชนะ</p>
ข่าวสด	<p>โรคหัด</p> <p>-เสนอข่าว สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานว่า ทางกรมออสเตรียเร่งจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนเกี่ยวกับโรคหัดที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในปีนี้ โดยมีชาวออสเตรียติดเชื้อหัดมาจากต่างแดนแล้ว 83 คน และกำลังเกิดขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านวัคซีนป้องกันโรคหัดจากสังคม</p>

